

# ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๘๐๒/ ๒๕๖๗



สลด. (ไปรษณีย์)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ล1344/67

23 ก.ค. 2567 เวลา 15.30 น.



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๒๙๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของมาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการดึงดูดคนไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (Smart Engineering Services) ทั้งนี้ ในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับระดับทักษะความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่แรงงานไทยที่มีศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขององค์กร เช่น การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัย การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การให้โอกาสการเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองแนวคิดและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมายของแรงงานเหล่านั้น รวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย และรักษาแรงงานทักษะสูงให้ทำงานในประเทศบ้านเกิดอย่างถาวร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๓ ต่อ ๖๘๐๓๐๘ (ขัตติยา) โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๘๘๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : oie.enabling@gmail.com